

ADVANC เริ่มทดลอง 4G 10

ADVANCผนึกทีโอทีร่วมทดสอบ4G

● กสทช. การันตีไลเซนส์ 3G เปิดประมูลไตรมาส 3 ชัวร์

ครั้งแรกของไทยที่วงการโทรคมนาคมทั้งรัฐ-เอกชน ร่วมผนึกกำลังทดสอบ 4 จีโซว์บริการ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ผ่านระบบ HD กสทช. ระบุพร้อมเปิดประมูล 3 จีเน็ตไตรมาส 3 ปีนี้ ADVANC รับถึงแม้จะทดสอบ 4 จีก่อนใครแต่จะเข้าประมูล 3 จีของ กสทช. แนนอน เหตุเทคโนโลยีต้องก้าวที่ละขั้น

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วานนี้ (31 ม.ค.) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) บมจ.ทีโอที บมจ.กสท โทรคมนาคม และบริษัทดิจิทัลโฟน (ดีพีซี) บริษัทในเครือของ บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (ADVANC) ร่วมกันสร้างปรากฏการณ์ครั้งแรกของประเทศไทย ด้วยการทดสอบเทคโนโลยี 4G หรือ Long Term Evolution : LTE เพื่อให้บริการอินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูงผ่านคลื่นความถี่ย่าน 2.3 เมกะบิต (Mbps) ในลักษณะการใช้คลื่นแบบและย่าน 1800 MHz

น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ รมว.ไอซีที กล่าวว่า รัฐบาลสนับสนุนให้ประเทศไทยมีการพัฒนาการโทรคมนาคมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้คนไทยได้ใช้บริการที่ทัดเทียมนานาชาติ เพราะนอกจากประชาชนจะได้ใช้ประโยชน์แล้ว ยังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศด้วย เพราะโครงข่ายโทรคมนาคมไม่ว่าจะเป็นระบบใด ก็ถือเป็นการลงทุนสร้างโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ ขณะเดียวกัน กสทช. ยังได้ประกาศว่าจะเปิดประมูลใบอนุญาต 3 จี ในไตรมาส 3/55 ซึ่งจะนำไปสู่การเป็นสมาร์ทไทยแลนด์ด้วย

นายพันธ์เทพ จำรัสโรมรัน ประธานบอร์ดทีโอที กล่าวว่า การร่วมทดสอบ 4 จีกับ ADVANC นั้นถือเป็นก้าวแรกที่จะให้ประเทศไทยมีบริการ 4 จี แต่ต้องทำความเข้าใจว่าการให้บริการ 4 จีนั้นจะเน้นการให้บริการอินเทอร์เน็ตไร้สายเป็นหลัก ส่วนการให้บริการด้านเสียง ยังคงผ่าน 2 จี และ 3 จี ควบคู่

กันไปด้วย ซึ่งการทดสอบครั้งนี้จะมีสถานีฐานให้การทดสอบ 20 แห่งในพื้นที่กรุงเทพฯ ชั้นใน เช่น สยามฯ มาบุญครอง เซ็นทรัลเวิลด์ ส่วน จ.มหาสารคามนั้น จะมีอยู่ 8 แห่ง ซึ่งจะทดสอบอยู่ในพื้นที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดย ADVANC จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด

นายวิเชียร เมฆตระการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ADVANC กล่าวว่า ADVANC จะทดสอบ 4 จี ร่วมกับ กสทช. ผ่านคลื่น 1800 MHz โดยจะทดสอบจนถึงเดือนมีนาคม 2555 ส่วนการทดสอบร่วมกับทีโอทีนั้นจะทดสอบถึงเดือนพฤษภาคม 2555 นี้ โดยใช้อุปกรณ์ของบริษัท หัวเว่ย จำกัด บริษัท ซิลโก้ซิสเต็ม (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท โนเกีย-ซีเมนส์ (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับอุปกรณ์รองรับ

4 จีนั้นจะทดสอบผ่านอุปกรณ์ เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (แอร์การ์ด) จำนวน 100 ตัว ทั้งนี้ 4 จี จะมีความเร็วมากกว่า 3 จี ถึง 7 เท่า

"ยอมรับว่าประเทศไทยจะก้าวกระโดดเลยก็ไม่ใช่ ซึ่งถึงแม้ว่า ADVANC จะเปิดทดสอบ 4 จี ก่อนค่ายอื่นก็ตาม แต่ ADVANC ก็จะต้องเข้าร่วมประมูล 3 จี ของ กสทช. อยู่ดี เพราะเทคโนโลยีก็ต้องก้าวไปที่ละขั้นอยู่ดี" นายวิเชียร กล่าว

พ.อ.เศรษฐพงศ์ มะลิสุวรรณ กรรมการ กสทช. กล่าวว่า ขณะนี้ กสทช. อยู่ระหว่างดำเนินการให้มีการเปิดประมูล 3 จี ภายในไตรมาส 3 โดยในวันที่ 10 กุมภาพันธ์นี้ ก็จะมีเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ (ประชาพิจารณ์) 3 แผนแม่บท ได้แก่ แผนแม่บทคลื่นความถี่ แผนแม่บทกิจการโทรคมนาคม แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ขณะเดียวกัน กสทช. ก็ได้ดำเนินการควบคู่ไปกับการร่างหลักเกณฑ์การออกใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม รวมถึง



ข่าวหุ้น

Khao Hoon
Circulation: 70,000
Ad Rate: 950

Section: First Section/บริษัทจดทะเบียน

วันที่: พุธ 1 กุมภาพันธ์ 2555

ปีที่: 18

ฉบับที่: 4432

หน้า: 1 (บนขวา), 10

Col.Inch: 73.75

Ad Value: 70,062.50

PRValue (x3): 210,187.50

คลิก: ๓๗๗

หัวข้อข่าว: ADVANCผนึกทีโอทีร่วมทดสอบ4G กสทช.การ์นต์ไลเซนส์ 3G เปิดประมูลไตรมาส 3 ชั่ว

การสร้างความสะดวกให้กับผู้ประกอบการ โดย
ล่าสุดที่ประชุม คณะกรรมการกิจการ
โทรคมนาคม (กทค.) ได้เห็นชอบให้ผู้ประกอบการ
ที่เข้าใช้โครงข่ายเพื่อนำมาให้บริการ
โทรคมนาคม (เอ็มวีเอ็นโอ) รวมถึงการทำ
สัญญาขายส่ง ขายปลีก กับผู้ให้บริการโครงข่าย
สามารถมายื่นขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการได้
ทั้งนี้ เนื่องจากก่อนหน้านี้ไม่มีความชัดเจน
ว่า เอ็มวีเอ็นโอที่มีอยู่ 11 ราย จะต้องยื่นขอ
ใบอนุญาตได้หรือไม่ เนื่องจากมาตรา 46
พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการ
ประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2553 ที่กำหนด
ไว้ว่า ห้ามมีการโอนย้ายไปให้ผู้ที่ไม่ได้รับใบ
อนุญาตใช้ ส่วนการเปิดประมูล 4 จี นั้น กทค.
มีแนวคิดที่จะเปิดประมูลในปี 2557 ซึ่งจะ
ต้องรอแผนการจัดสรรคลื่นความถี่ให้แล้วเสร็จ
ก่อน เนื่องจากขณะนี้คลื่นความถี่ทั้งหมดอยู่
ในการครอบครองของทีโอทีและกสทช. เมื่อแผน
แม่บทคลื่นความถี่ประกาศใช้อย่างเป็นทางการ
ก็จะทำให้รับทราบว่าคลื่นใดที่ไม่มีการใช้งาน
ก็ต้องส่งคลื่น กสทช. เพื่อนำไปประมูลต่อไป
ผู้สื่อข่าวรายงานถึงการทดสอบ 4 จี ของ
ADVANC นั้นเป็นการทดสอบให้ประชาชน
ได้รับทราบว่า ระบบการสื่อสารดังกล่าวสามารถ
สื่อสารได้เสมือนจริง เช่น จะมีทีมผู้บริหาร
ของ กสทช. และ ADVANC ร่วมพิธีเปิด
การทดสอบระบบ 4 จี อยู่ที่มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม โดยใช้เทคโนโลยี HD Video
Conference บนจอภาพ 3 มิติ ซึ่งเป็นการ
ถ่ายผ่านระบบโครงข่าย 4 จี เพื่อมาปรากฏ
ตัวบนเวทีพร้อมกันที่พาร์ค พารากอน และ
ร่วมพิธีเปิดงานกับ น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ
รมว.ไอซีที พล.อ.ธเรศ ปุณศรี ประธาน กสทช.
และผู้บริหารระดับสูงที่โอที ADVANC กสทช.
ซึ่งสร้างมิติใหม่ให้กับวงการโทรคมนาคมของ
ประเทศภายใต้ชื่อ "4G Thailand The First
100 MBps" โดยหลังจากนี้ ADVANC จะ
เริ่มทยอยให้ประชาชนได้ทดสอบใช้ตามจุด
ต่างๆ ที่ได้กำหนดไว้ ■